

THÁI THỤY

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển

Những năm qua, huyện Thái Thụy đã thực hiện tốt các nội dung ngày Biên phòng toàn dân, qua đó góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển của tỉnh.

Ông Phan Đình Dục, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Toàn huyện có 518 tàu khai thác hải sản, trong đó duy trì 28 tàu đánh bắt xa bờ. Sản lượng khai thác năm 2017 khoảng 45.308 tấn. 2 cụm công nghiệp đóng tàu và chế biến nông hải sản Diêm Điền - Thụy Hải, cụm công nghiệp Mỹ Lộc, cụm công nghiệp Thụy Tân và các dự án kinh tế, du lịch, giao thông trọng điểm trên địa bàn ven biển không chỉ góp phần phát triển kinh tế, phục vụ đời sống dân sinh mà còn tạo điều kiện củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng tuyến biên giới biển ngày càng vững mạnh. Cùng với tập trung phát triển kinh tế, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm đến lĩnh vực văn hóa - xã hội. Đến nay, 100% các xã, thị trấn khu vực biên giới biển tham gia đăng ký các quy ước, hương ước làng văn hóa, trên 85% số hộ đạt gia



Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền tuyên truyền pháp luật đến người dân.

đình văn hóa, 6/6 xã, thị trấn xây dựng tủ sách pháp luật.

Xác định phương châm "Dựa vào dân để bảo vệ biên giới" là yếu tố then chốt trong thực hiện ngày Biên phòng toàn dân, các

đơn vị biên phòng trên tuyến đã phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động thực hiện nghiêm Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham

gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, Nghị định số 71 của Chính phủ về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển, Nghị định số 130 của Chính phủ về huy động nhân lực, phương tiện tàu thuyền dân sự tham gia bảo vệ quyền, chủ quyền các vùng biển Việt Nam. Thông qua tuyên truyền, giáo dục, ý thức cảnh giác, tinh thần trách nhiệm của nhân dân và các ban, ngành, đoàn thể địa phương ngày càng được nâng lên, tích cực cùng cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển.

Thiếu tá Ngô Quang Phiến, Chính trị viên Đồn Biên phòng Trà Lý cho biết: Các đơn vị biên phòng đứng chân trên địa bàn huyện đã phối hợp chặt chẽ với địa phương trong tham mưu xây dựng, tổ chức thực hiện phong trào quần chúng tự quản an ninh trật tự, tham gia có hiệu quả công tác giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ lợi ích quốc gia trên biển. Đến nay, trên khu vực biên giới biển của huyện đã xây dựng 5 đội tự quản tàu thuyền, 2 tổ tự quản bãi triều, 2 mô hình dân vận khéo, 34 tổ tự quản an ninh trật tự, 3 mô hình họ giáo không ma túy, tệ nạn xã hội. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào quần chúng tự quản an ninh trật tự khu vực biên giới biển, xây dựng nông thôn mới được nhân dân tích cực tham gia.

Thượng tá Nguyễn Văn Trịnh, Trưởng Công an huyện Thái Thụy



Các lực lượng công an, quân sự, biên phòng đã phối hợp chặt chẽ trong việc nắm tình hình địa bàn và trên biển, phòng thủ tác chiến khu vực khi có tình huống xảy ra. Thời gian qua, các lực lượng đã phối hợp giải quyết 442 vụ vi phạm an ninh trật tự; xử lý 49 vụ/76 đối tượng về ma túy, bắt 9 vụ buôn bán, vận chuyển 170kg pháo; đồng thời, vận động nhân dân giao nộp 375kg pháo các loại. Ngoài ra, các lực lượng còn xử lý 16 vụ/71 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép... góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Trung tá Vương Văn Trọng, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền



Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn, đơn vị còn làm tốt công tác quản lý khép kín các cửa sống, cửa biển, cảng biển, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam và các hành vi vi phạm trên lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Đơn vị tích cực phối hợp vận động ngư dân chấp hành các quy định về khai thác thủy sản, không vi phạm chủ quyền vùng biển của nước ngoài; đồng thời, phối hợp với các lực lượng tổ chức tuần tra trên bộ, trên biển, góp phần phát triển kinh tế biển của địa phương một cách bền vững.

Đổng chí Vũ Tiến Thiện, Chủ tịch UBND xã Thụy Trường



Cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương đã tích cực phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền tham mưu, tổ chức phát động phong trào quần chúng bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển đến các tầng lớp nhân dân; đồng thời, tích cực chăm lo đời sống nhân dân. Trong những năm qua, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền cùng các cơ quan, đơn vị trong tỉnh phối hợp với xã Thụy Trường xây dựng 2 công trình dân sinh, 6 nhà mái ấm biên cương cho gia đình chính sách, 18 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, góp phần tạo điều kiện để bà con ổn định cuộc sống...

TẮT ĐẠT

Nỗ lực hướng tới mục tiêu 90 - 90 - 90

Công tác phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, tuy nhiên cũng còn gặp không ít khó khăn, thách thức. Để có thể đạt mục tiêu 90 - 90 - 90 vào năm 2020, loại trừ HIV/AIDS ra khỏi đời sống cộng đồng vào năm 2030 rất cần sự nỗ lực, chung tay vào cuộc của các ngành, các cấp và toàn thể cộng đồng.

Mục tiêu 90 - 90 - 90 do Liên hợp quốc đưa ra, trong đó phấn đấu đến năm 2020 có 90% số người nhiễm HIV biết được tình trạng bệnh của mình; 90% số người đã chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc kháng vi-rút; 90% số người nhiễm HIV đã được điều trị bằng thuốc kháng vi-rút kiểm soát được số lượng vi-rút ở mức thấp để sống khỏe mạnh.

Kết quả đáng ghi nhận

Những năm qua, ngành Y tế cùng các cấp, các ngành đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp phòng, chống HIV/AIDS. Theo đồng chí Phan Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Y tế: Nhằm tạo thuận lợi cho người nhiễm HIV trong điều trị, ngành Y tế đã hoàn thiện việc kiện toàn các cơ sở điều trị HIV/AIDS trong toàn tỉnh, trong đó chuyển các phòng khám ngoại trú từ trung tâm y tế về bệnh viện đa khoa huyện, thành phố. Do không còn được hỗ trợ điều trị HIV miễn phí từ các tổ chức quốc tế nhưng người nhiễm HIV tiếp tục được hỗ trợ điều trị nếu có thẻ BHYT. Vì vậy, bên cạnh tuyên truyền, vận động người nhiễm HIV mua thẻ BHYT, ngành Y tế đã tham mưu, đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cấp miễn phí cho người nhiễm HIV trong toàn tỉnh. Đến nay, 100% người nhiễm HIV/AIDS đang điều trị ARV tiếp tục được điều trị bằng nguồn quỹ BHYT, không có trường hợp nào bị gián đoạn hoặc bỏ điều trị do thiếu kinh phí. Ngoài triển khai nhiều hoạt động khác như tổ chức các chương trình thông tin, truyền thông, giáo dục phòng lây nhiễm HIV/AIDS bằng nhiều hình thức, trong đó tập trung vào các đối tượng có nguy cơ cao. Các chương trình giám sát và can thiệp giảm tác hại ngày càng mở rộng độ bao phủ cho các nhóm đối tượng. Chương trình chăm sóc, điều trị HIV/AIDS và dự phòng lây nhiễm HIV được đẩy mạnh, đặc biệt là chương trình phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con. Tính đến hết tháng 10/2018, số người nhiễm HIV/AIDS hiện còn sống trên toàn tỉnh là 3.337 ca, trong đó có 863 phụ nữ. Lũy tích số người nhiễm HIV/AIDS tử vong là 902 ca. Tỷ lệ nhiễm HIV là 174/100.000 dân. Số hành vi nguy cơ trong nhóm nghiện chích ma túy và gái mại dâm đã giảm rõ rệt do việc tiếp cận tuyên truyền, vận động đối tượng sử dụng riêng bơm kim tiêm và sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục với khách hàng đạt nhiều kết quả...

Còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ

Theo đồng chí Phạm Nam Thái, Giám đốc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh: Các yếu tố nguy cơ làm lây lan HIV vẫn còn tiềm ẩn phức tạp, bởi hiện nay dịch bệnh không chỉ tập trung trong những nhóm đối tượng nguy cơ cao mà đã lan ra cộng đồng dân cư bình thường



Điều trị Methadone tại cơ sở y tế.

qua con đường tình dục không an toàn. Đặc biệt, hình thái quan hệ tình dục đồng giới nam đang trở nên phổ biến, kết hợp với việc sử dụng các loại ma túy tổng hợp gây ảo giác mạnh trong nam thanh niên càng khiến nguy cơ lây nhiễm HIV tăng cao. Một trong những khó khăn nữa là các dự án quốc tế ngừng hỗ trợ cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS dẫn đến khoảng trống trong công tác dự phòng cũng như chăm sóc điều trị cho bệnh nhân nhiễm HIV. Việc thiếu kinh phí triển khai hoạt động đã ảnh hưởng tới hiệu quả chương trình phòng, chống HIV/AIDS. Trong quá trình khám chữa bệnh, thông tin cá nhân trên bệnh án của một số bệnh nhân HIV/AIDS đang điều trị tại các phòng khám ngoại trú và giấy tờ cá nhân của họ còn sai lệch, do đó gây khó khăn trong việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT. Đặc biệt, tình trạng kỳ thị người nhiễm HIV vẫn còn cao. Nhiều người nhiễm HIV/AIDS ngoài cộng đồng biết tình trạng nhiễm HIV của họ nhưng không tham gia điều trị ARV bởi sợ bị phát hiện, sợ bị kỳ thị dẫn đến các thể bị cô lập, bị mất việc làm. Nhiều người có tham gia điều trị ARV nhưng sau đó bỏ trị khiến sức khỏe của họ bị suy giảm nhanh chóng, đồng thời họ sẽ là nguồn lây nhiễm nguy cơ cao trong gia đình và cộng đồng.

Mục tiêu và giải pháp

Cùng với cả nước đẩy mạnh công tác phòng, chống HIV/AIDS, Thái Bình cũng đang tiếp tục thực hiện mục tiêu 90 - 90 - 90 do Liên hợp quốc đưa ra. Theo đồng chí Phan Thanh Hải, công tác phòng, chống HIV/AIDS rất cần sự chung tay, vào cuộc tích cực của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể và

mỗi người dân. Trong đó, cần nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng trong việc triển khai chương trình phòng, chống HIV/AIDS; tăng cường hơn nữa việc quản lý người nhiễm HIV/AIDS, các đối tượng có nguy cơ cao như người đi làm ăn xa, người nghiện ma túy tái cộng đồng, gái mại dâm, đồng tính nam; tạo mối liên hệ và gắn kết với gia đình người nhiễm HIV/AIDS, người nghiện ma túy để vận động, hỗ trợ họ tham gia điều trị ARV và điều trị thay thế các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone; thường xuyên điều tra, khảo sát, nắm chắc tình hình, thống kê đầy đủ, chính xác đối tượng có nguy cơ cao tại từng xã, phường, thị trấn, từ đó có kế hoạch tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao hiểu biết về căn bệnh để chủ động có biện pháp phòng ngừa, từ đó giảm nguy cơ lây nhiễm và lây lan trong cộng đồng; triển khai cơ chế phối hợp trong công tác truyền thông nâng cao nhận thức về chương trình điều trị HIV, Methadone cho người dân và các đối tượng nghiện ma túy giữa các cơ quan, đơn vị với ngành Y tế; đẩy mạnh công tác truyền thông về chương trình điều trị ARV, Methadone tại cộng đồng, trọng tâm là nhóm đối tượng nguy cơ cao, người nhiễm HIV/AIDS, người nghiện ma túy và gia đình của họ; tăng cường truyền thông trong cộng đồng nhằm giảm tình trạng kỳ thị người nhiễm HIV/AIDS, từ đó giúp người có nguy cơ nhiễm HIV tích cực đi xét nghiệm để biết tình trạng bệnh của mình. Người xét nghiệm nhiễm HIV thì tích cực tham gia điều trị để duy trì sức khỏe đồng thời giảm lây lan HIV trong gia đình và cộng đồng...

HÀ DUNG



Nhiều phương tiện vận tải biển có trong cảng cá Tân Sơn, xã Thụy Hải (Thái Thụy).

Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Phụ hiện có 21 khoa, phòng với 240 cán bộ, y bác sĩ. Hàng ngày, Bệnh viện tiếp nhận trên 800 lượt bệnh nhân đến khám và điều trị, ngày cao điểm lên tới 1.100 bệnh nhân. Tại Khoa Khám bệnh và các phòng điều trị, lượng bệnh nhân khá đông nhưng người dân và cán bộ Bệnh viện đều thực hiện tốt quy định không hút thuốc lá.

Bác sĩ Nguyễn Đông Dương, Giám đốc Bệnh viện cho biết: Môi trường sạch đẹp, trong lành, không khói thuốc lá là điều kiện tốt nhất cho cán bộ, y bác sĩ và bệnh nhân trong công tác khám và điều trị bệnh. Xác định được mối nguy hại của thuốc lá tới sức khỏe con người và môi trường làm việc nơi bệnh viện, Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Phụ đã quyết tâm thực hiện phong trào nói không với thuốc lá, xây dựng môi trường bệnh viện không khói thuốc để bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Ngay từ đầu năm, cùng với việc kiện toàn ban chỉ đạo

PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ

BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỲNH PHỤ Xây dựng môi trường không khói thuốc

phòng, chống tác hại của thuốc lá, Bệnh viện đã tổ chức phát động và ký cam kết tới từng khoa, phòng về việc thực hiện bệnh viện không khói thuốc lá; tuyên truyền để cán bộ, bệnh nhân và mọi người hiểu về tác hại của hút thuốc lá, hút thuốc lá thụ động. Đồng thời, mỗi cán bộ chủ động trong công tác tuyên truyền cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân hiểu rõ hơn về tác hại của thuốc lá và hút thuốc lá thụ động đối với sức khỏe; kịp thời nhắc nhở

khi có người hút thuốc lá trong phòng, chống tác hại của thuốc lá, Bệnh viện đã tổ chức phát động và ký cam kết tới từng khoa, phòng về việc thực hiện bệnh viện không khói thuốc lá; tuyên truyền để cán bộ, bệnh nhân và mọi người hiểu về tác hại của hút thuốc lá, hút thuốc lá thụ động. Đồng thời, mỗi cán bộ chủ động trong công tác tuyên truyền cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân hiểu rõ hơn về tác hại của thuốc lá và hút thuốc lá thụ động đối với sức khỏe; kịp thời nhắc nhở

Ông Đỗ Văn Thái cho biết: Mặc dù biết là thuốc lá không có lợi cho sức khỏe nhưng tôi vẫn chưa bỏ dứt điểm được. Tuy nhiên, mỗi lần đến Bệnh

viện tôi có thêm cũng không dám hút bởi bất kỳ ai hút thuốc lá tại Bệnh viện đều được cán bộ Bệnh viện và bảo vệ nhắc nhở. Mỗi lần đến khám bệnh, tôi không nhìn thấy ai hút thuốc lá tại đây.

Cảm nhận của hầu hết bệnh nhân và người nhà bệnh nhân khi đến Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Phụ đó là khuôn viên sạch sẽ, không khí trong lành. Để xây dựng thành công môi trường bệnh viện không khói thuốc, góp phần nâng cao chất lượng điều trị, giải pháp hiệu quả được Bệnh viện áp dụng là tuyên truyền nâng cao ý thức cho cán bộ, nhân viên, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân... Mỗi khoa, phòng đều treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền và gắn biển báo cấm hút thuốc lá nhắc nhở mọi người thực hiện. Cán bộ trực ở mỗi khoa, phòng có trách nhiệm nhắc nhở bệnh nhân và người nhà bệnh nhân không hút thuốc lá trong khuôn viên Bệnh viện để bảo đảm môi trường khám chữa bệnh trong lành. Từ những quy định

trên cùng sự vào cuộc, tích cực hưởng ứng của Công đoàn, Đoàn Thanh niên, tất cả cán bộ, nhân viên Bệnh viện đều nghiêm túc chấp hành. Từ cổng vào đến khuôn viên Bệnh viện, khu vực căng tin và các khoa,

phòng đều không còn khói thuốc lá.

Để phong trào nói không với thuốc lá phát huy hiệu quả lâu dài, Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Phụ vừa phối hợp với Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức



Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Phụ thường xuyên tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến cán bộ, y bác sĩ, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

khỏe tinh thể chức hội nghị nói chuyện chuyên đề về phòng, chống tác hại của thuốc lá cho hơn 200 cán bộ, y bác sĩ và người bệnh. Buổi nói chuyện đã góp phần đẩy mạnh xây dựng môi trường bệnh viện không khói thuốc, nêu cao ý thức chấp hành quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá. Cán bộ, nhân viên Bệnh viện ngoài việc gương mẫu không hút thuốc lá còn làm tốt vai trò tư vấn, giám sát, nhắc nhở cán bộ, nhân dân đến khám chữa bệnh nếu đang hút thuốc phải dập tắt để giữ gìn môi trường bệnh viện trong lành.

Thời gian tới, Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Phụ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá; thường xuyên giám sát, kiểm tra việc thực hiện quy định không hút thuốc lá tại các khoa, phòng; kịp thời khen thưởng những cá nhân, tập thể thực hiện tốt và nghiêm túc; nhắc nhở, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.

HÒANG THỊA

(Trung tâm TT-GDSC tỉnh)